

Điểm danh loạt điểm đến check-in cờ hoa rực rỡ dịp lễ 2/9 năm nay

16:09 31/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Cùng với các điểm đến trên cả nước, chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, hàng loạt điểm đến của Sun Group khoác lên mình sắc cờ đỏ rực rỡ, tạo nên không khí rộn ràng và những hình ảnh check-in ấn tượng mang đậm tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.



Fansipan: Thượng cờ trên nóc nhà Đông Dương

Ngay từ chân núi Fansipan điểm đến nơi địa đầu Tổ quốc, ở bản Mây, những ngôi nhà của các dân tộc H'Mông, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì, đều đã ngập tràn cờ đỏ sao vàng từ tuần cuối của tháng 8.



Đặc biệt, lễ thượng cờ mỗi sáng trên đỉnh Fansipan, nơi kỳ đài cao nhất cả nước, là khoảnh khắc thiêng liêng và vô cùng ý nghĩa mà du khách không thể bỏ qua. Cảnh tượng lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh và biển mây trắng ở độ cao 3.143m tạo cho du khách những xúc cảm đầy xúc động và tự hào.

Ngoài ra, tiểu cảnh quốc kỳ được làm từ hoa tươi dưới chân kỳ đài cũng là một điểm nhấn không thể bỏ lỡ, mang đến cho du khách cơ hội ghi lại những khoảnh khắc độc đáo trong kỳ nghỉ lễ.

Hạ Long: Vịnh di sản thay diện mạo mới đón Quốc khánh



Địp 2/9 này, Sun World Hạ Long khoác lên mình một diện mạo mới với không gian ngập tràn cờ hoa và những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật tại được trang trí tại các khu vực như đài phun nước, ga Đại Dương, cầu Koi, và cầu May. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng tại trụ cáp treo và Sun Wheel sẽ tỏa sáng với sắc đỏ-vàng, tạo nên khung cảnh lung linh. Đây chính là thời điểm lý tưởng để du khách tận hưởng những giây phút thư giãn và chụp ảnh check-in với khung cảnh tuyệt đẹp này.



Đón tiếp du khách đến trải nghiệm tại Sun World Ha Long dịp lễ này, nhân viên sẽ đồng loạt “diện” trang phục áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Ngoài ra, toàn bộ không gian của khu vui chơi và bãi tắm Sun World sẽ được hòa vang cùng ca khúc “Tự hào Việt Nam” làm nổi bật thêm tinh thần dân tộc và mang lại những phút giây tự hào cho mỗi du khách.

Đà Nẵng: Hòa mình trong không gian lễ hội và thưởng thức show diễn mãn nhãn

Nằm tại Trung tâm Đà Nẵng, vòng quay Sun Wheel phát sáng cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng trong suốt dịp nghỉ lễ, đây sẽ là điểm check-in lý tưởng cho du khách tới Thành phố sông Hàn thời gian này. Ngoài ra, chợ đêm Vui Fest với nhiều tiểu cảnh quốc kỳ được xếp từ hoa tươi cũng là điểm “sống ảo” không nên bỏ lỡ.



Trải nghiệm show diễn tại Da Nang Downtown trong những ngày này, chị Phương Minh (Thanh Hóa) chia sẻ: “Các show diễn vẫn mãi mãi như lần đầu tiên tôi được thưởng thức vào mùa hè. Nhưng thật tuyệt vời vì lần này tôi lại được thưởng thức sự thay đổi của các tiết mục trình diễn, các vận động viên Jetski và diễn viên múa biểu diễn với trang phục áo cờ đỏ sao vàng, như mang cả tinh thần Việt Nam vào những màn trình diễn trên sông. Rất độc đáo và ấn tượng”.



Với những du khách lựa chọn đỉnh Bà Nà để nghỉ dưỡng trong dịp 2/9 năm nay, tới Sun World Ba Na Hills và check-in với Cầu Vàng - biểu tượng du lịch của Đà Nẵng được trang trí với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.



Tây Ninh: Khám phá sắc màu văn hóa tâm linh độc đáo

Chào mừng 2/9, Sun World Ba Den Mountain tại núi Bà Đen "thay áo mới" cho khu du lịch với đa dạng tiểu cảnh, vườn hoa bùng sắc thắm. Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cờ Tổ quốc khổng lồ được ghép bằng hàng nghìn hoa đăng trên đĩa nước tại quảng trường, dưới chân tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn - tượng phật bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi.



Ban đêm, tuyệt tác kiến trúc tôn giáo Tôn tượng Bồ Tát Di Lạc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới và hệ thống thác nước cũng lung linh sắc màu với hệ thống chiếu sáng hiện đại và màn trình diễn nhạc nước hoành tráng, đầy nghệ thuật. Đặc biệt, Đại lễ dâng đăng vào tối 31/8 sẽ là một sự kiện tâm linh không thể bỏ qua, mang đến cho du khách cảm giác an lành và bình an khi đến với Núi Bà Đen.



Phú Quốc: Thiên đường nhiệt đới ngập tràn cờ hoa

Đến Sun World Hòn Thơm trong dịp lễ 2/9 này, du khách sẽ bước vào một không gian đầy màu sắc và tinh thần dân tộc với những lá cờ khổng lồ được trưng bày khắp các điểm, tạo nên những không gian check-in ấn tượng không thể bỏ lỡ. Các món kem tại đây cũng mang đậm dấu ấn ngày lễ với những lá cờ nhỏ cắm trên từng ly kem, làm tăng thêm phần thú vị cho trải nghiệm ẩm thực. Nhân viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng, kết hợp với không gian nhiệt đới, tạo nên một không khí lễ hội vừa sôi động vừa ấm cúng.



Show diễn "nụ hôn của biển cả" hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo với màn kết hợp pháo hoa rực rỡ và âm nhạc sôi động. Khi nhạc khúc "Một vòng Việt Nam" vang lên, hình tượng cờ đỏ sao vàng nhuộm sắc thắm trên 3 vòm màn chiếu nước biển khổng lồ của show diễn, chắc chắn ai cũng sẽ thấy tự hào về tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, giữa không gian biển trời Phú Quốc.

Không gian trang trí rực rỡ, các hoạt động phong phú cùng những điểm check-in tuyệt đẹp, các điểm đến của Sun Group đã cùng "thay áo", sẵn sàng đón chào du khách tới trải nghiệm trong không gian ngập tràn niềm tự hào dân tộc.

Băng Giang

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/diem-danh-loat-diem-den-check-in-co-hoa-ruc-ro-dip-le-29-nam-nay>